



แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 105 ประจำวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

ข่าวเด่นรายสัปดาห์

ราชภัฏโคราช จับมือ รร.สุธรรมพิทักษ์ ประสานพลัง MOU เร่งปฏิรูปการเรียนการสอน



เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ โรงเรียนสุธรรมพิทักษ์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงนามร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธรรมพิทักษ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ โรงเรียนสุธรรมพิทักษ์ ซึ่งทั้งสองสถาบันมีเจตนารมณ์ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน คือ สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการปฏิรูปการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทรัพยากร สถานที่ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสุธรรมพิทักษ์ รวมถึงทั้งสองสถาบันร่วมกันพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งมหาวิทยาลัยให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารและปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดสรรที่นั่งในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษา ที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน

นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/62

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากมีการเลื่อนพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน กำหนดการสอบปลายภาค โดยเปลี่ยนเป็นวันที่ 21 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลด หรือศึกษารายละเอียดปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9133, 9135

Scan QR Code

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
รวดเร็ว ง่าย



ปฏิทินกิจกรรม

- 25-30 ก.ย. 62 ■ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- 27 ก.ย. 62 ■ งานเปิดบ้าน OPEN HOUSE และคอนเสิร์ต TV3 สัปดาห์ภายใต้โครงการ “ราชภัฏนครราชสีมา อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ณ หอประชุมใหม่
- 28-29 ก.ย. 62 ■ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูไทยก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ : KORAT OBEC SPARK รุ่นที่ 3 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 27.05.01
- 30 ก.ย. 62 ■ พิธีมอบวุฒิบัตรแก่เกษตรกรต้นแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรดิน และน้ำ ในการทำการเกษตรพื้นที่สูง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
- 1-9 ต.ค. 62 ■ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- 2 ต.ค. 62 ■ NRRU Freshy BOYS&GIRLS 2019 การประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมใหม่
- 4-6 ต.ค. 62 ■ละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง “Cinderella the Musical” ณ ห้องประชุมสุวรรณลีปดพลลภ 2

ราชภัฏโคราช พัฒนาคุณภาพชุมชน

มอบวุฒิบัตรเกษตรกรต้นแบบ

ที่ผ่านการอบรม

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการอบรม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรดิน และน้ำในการทำการเกษตรพื้นที่สูง ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามพระราชโองบายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุภารัตน์ ม่วงกลาง เจ้าหน้าที่วิจัย หมายเลขโทรศัพท์ 08-2865-9907

ราชภัฏโคราช ต้อนรับนักศึกษาผู้รั้งตะโกราย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 23



กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 23) ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง วิธีการเรียนที่หลากหลาย เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ, สวัสดิการประกันคุณภาพการศึกษา จิตอาสา และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, ระบบการเรียนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย, การลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตฯ, การใช้งานระบบกิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ วิทยากรโดยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วยกิจกรรมโชว์เชียร์ ฟีฟาน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัย และกิจกรรมพบผู้นำนักศึกษาภาค กศ.ปช. กิจกรรมเน้นทนาการและละลายพฤติกรรม จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นแก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง ได้สร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดเป็นความรักความสามัคคีและรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

เปิดม่านละครเวทีภาษาอังกฤษสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

“Cinderella the Musical”

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชมละครเวทีภาษาอังกฤษพร้อมบรรยายไทย เรื่อง “Cinderella the Musical” จัดแสดงระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 เปิดให้ชมวันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณลีปตพัฒน์ 2 ซึ่งผู้สนใจสามารถสำรองจองที่นั่ง ในราคาบัตรละ 79 บาท และ 99 บาท โดยสามารถจองบัตร หรือ ศึกษารายละเอียดการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : BAEnglishatNRRU สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวาทัญญู สุขกระโทก หมายเลขโทรศัพท์ 06-1930-1818 และนางสาวดารารัตน์ เซาร์บัวหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 08-2318-4281

ขอเชิญร่วมปันน้ำใจให้ผู้ป่วยเด็กโรคเลือด

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแบ่งปันความสุขให้น้องบริจาคของเล่น ตุ๊กตา เครื่องเขียน และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น (สภาพดี) เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดในโรงพยาบาลและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4493-8938 ต่อ 1303 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ราชภัฏโคราช ให้การต้อนรับ ศรจ.จันทบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้โยบายการบริหารจัดการฯ



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ในโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการบริหารจัดการสู่ระบบราชการ 4.0 และการบริหารภาครัฐยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ หอรัตนเพียร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการองค์กรและการบริหารจัดการร่วมกัน รวมถึงได้นักศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราช

การเข้าศึกษาดูงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับโครงสร้างองค์กรด้านระบบบริหารจัดการและด้านบุคลากรฯ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างและพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด อันเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

27 ก.ย. นี้ ราชภัฏโคราช เปิดบ้านระเปิดความสนุก นำทัพนักแสดงช่อง 3 บุคทองประทุมใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอเชิญทุกท่านร่วมระเปิดความมันฟรี กับทัพนักแสดงช่อง 3 งานคอนเสิร์ต TV 3 สัญจรในโครงการ “ราชภัฏนครราชสีมา อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหม่ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ภายในงานพบกับกิจกรรมเปิดบ้าน NRRU OPEN HOUSE นิทรรศการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมเปิดให้แสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ชมการแสดงสุดพิเศษจากวงโปงลางสายแนนลำตะคอง แชมป์ประเทศไทย 2 ปีซ้อน การแสดง NRRU BIG BAND อิมมอร์ทัลกับคาราวาน Food truck ชื่นนำโนโคราช และชมแสดงคอนเสิร์ต TV 3 สัญจร

ทั้งนี้ ประชาสัมพันธ์ถึงคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เดินทางมาใช้บริการสนามฟุตบอลเพื่อออกกำลังกายในวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปิดให้บริการสนามฟุตบอลตามปกติ แต่จะทำการปิดประตูเข้า-ออก บริเวณหอประชุมใหม่ ซึ่งสามารถเข้า-ออกสนามฟุตบอลได้ที่ประตูทางเข้าถนนสาย 2 นอกจากนี้จะมีการปิดเส้นทางจราจรบริเวณถนนสาย 3 จึงขอความร่วมมืองดนำยานพาหนะทุกชนิดเข้า-ออก (สามารถเดินเข้า-ออกได้ตามปกติ)

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

